

## สกรศ. ฟังความเห็นชาวระยอง พัฒนาท่องเที่ยวรองรับ EEC ผลักดันระยองสู่เมืองแห่งการศึกษาและความคิดสร้างสรรค์

วันนี้ (2 เม.ย. 61) เวลา 08.30 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาและการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560 – 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และสื่อมวลชน จากจังหวัดระยอง เข้าร่วมงาน



ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ออีอีซี) นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุท ที่ปรึกษา ระดับ 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก ทอการค้าไทย และนายปรีย ตันตทเกษม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง



สำหรับแนวทางการพัฒนาที่สำคัญมี 4 แนวทาง ประกอบด้วย **1.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว** เช่น ส่งเสริมให้เกิดเทรนด์ท่องเที่ยวใหม่ สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (Man-made Attractions) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่สนามบินอุตะเกาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่กับการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและวิถีชีวิตชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการกำจัดขยะตามแนวชายฝั่งทะเลและเกาะท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ เกาะล้าน การปรับปรุงป้ายบอกทาง และป้ายสัญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดพื้นที่ (Zoning) เพื่อการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ EEC เป็นต้น **2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก** รวมทั้งกระจายตัวนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองท่องเที่ยวรอง ด้วยการสนับสนุนการลงทุนพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ภายใต้แผนงาน EEC เช่น ระบบขนส่งจากสนามบินอุตะเกาสู่เมืองหลัก พัฒนาท่าเทียบเรือสำราญ (Cruise) และส่งเสริมการขยายเส้นทางเรือและเรือสำราญจากต่างประเทศ ให้แวะพักที่พัทยา และพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากพัทยาและระยองสู่เกาะต่างๆ ในพื้นที่ให้สะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานขึ้น เปิดเส้นทางถนนเลียบริมชายฝั่งเฉลิมบูรพาชลทิต พัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอุตะเกา เป็นต้น **3. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด และครอบคลุมทุกสาขาการท่องเที่ยว** สนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะขั้นพื้นฐานตามตำแหน่งงาน และได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวและศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยว **4. การสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว** เสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพและความปลอดภัยให้กับพื้นที่ EEC เช่น โครงการพัฒนาเสริมสร้างระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดระยอง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บริเวณชายหาด เป็นต้น ส่วนการลงทุนนั้น ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณจาก PPP เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รองลงมาจึงจะเป็นงบประมาณในส่วนของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจตามลำดับ



โดยมีเป้าหมายของแผนภายในปี พ.ศ.2564 ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น จาก 29.89 ล้านคนเป็น 46.72 ล้านคนรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 285,572 ล้านบาท เป็น 508,590 ล้านบาท มีระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัดและระหว่าง 3 จังหวัด มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดเพิ่มขึ้น เช่น ท้องน้ำ ป้ายบอกทาง เส้นทางจักรยาน Application ทางการท่องเที่ยว มีมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้อย 200 จุด ครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเขตเทศบาล และมีสถาบันและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นต้น

ทั้งนี้พื้นที่ จ.ระยองเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวและลักษณะเฉพาะที่มีความโดดเด่นด้านเมืองอุตสาหกรรมหลัก จึงเหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจ เช่น การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ผสมผสานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีชายฝั่งทะเลและเกาะที่สวยงาม เช่นเกาะเสม็ด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ มีแหล่งรวมอาหารทะเลที่หลากหลาย มีหมู่บ้านชาวประมง ชุมชนเมืองเก่า ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ และยังมีสวนผลไม้คุณภาพดี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญอีกด้วย โดยมีโครงการที่เตรียมดำเนินการเพื่อพัฒนาจังหวัดหลากหลายโครงการ เช่น โครงการท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ระยอง ที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4 แห่งให้เข้ากับสไตล์ของจังหวัดระยอง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนปากน้ำประแสอย่างยั่งยืนโดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม โครงการเก็บขยะหน้าหาดทรายในพื้นที่ EEC และนำขยะออกจากเกาะ โครงการปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาในเขตพื้นที่มาตาพุดจำนวน 6 ชุมชนเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น

####

ขอบคุณที่เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการและแผน สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โทร. 02 033 8027